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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันศุกร์ที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๒ 

เวลา  ๙.๓๐  น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. อ.ดร.สุจิตรา   ปันดี (แทน)คณบดีคณะครุศาสตร ์ กรรมการ 
๓. ผศ.ดร.พงศธร  คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๔. ผศ.สมศักด์ิ  ศรสีวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.จําเนียร  มสีําล ี (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๘. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. น.ส.ศิริพร  ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๓. น.ส.นิตยา  ไชยปัญญา นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๙.๓๐   น. 
 
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ไม่ม ี
 
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมช้ัน ๑๐  
อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน ๕ หน้า            
จึงนําเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข  
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง  
 ๓.๑ การจัดทําหลักสูตรระยะสั้น 
  สืบเน่ืองจากฝ่ายวิชาการได้ขอความร่วมมือให้ทุกคณะกลับไปบริหารจัดการ
เก่ียวกับการจัดทําหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือเป็นข้อมูลให้งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง             
นําไปเสนอในสาธารณรัฐประชาชนจีนน้ัน ขณะนี้มี ๒ คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และคณะเทคโนโลยีการเกษตร และมี ๑ คณะที่มีการดําเนินการอยู่แล้ว คือ คณะวิทยาการจัดการ 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม ่
  ผศ .ดร .จําเนียร มีสําลี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร นําเสนอว่า คณะมีหลักสูตรที่ร่วมมือกับสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.)  ในการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นําเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งขณะน้ีมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
๕ คน เข้ารับการฝึกอบรมกับคณะเป็นระยะเวลา ๖ เดือน  โดยเริ่มปฐมนิเทศวันที่ ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๒ ซึ่ง ๒ เดือนแรกจะให้ความรู้ทางวิชาการและอีก ๔ เดือนหลังนักศึกษาจะต้องทําแผนธุรกิจ
เพ่ือสร้างรายได้ โดยจะมีเกณฑ์กําหนดว่า นักศึกษาที่ฝึกอบรมกับคณะ จะมีรายได้ก่อนสําเร็จ
การศึกษา เฉลี่ยคนละ ๙,๐๐๐ บาท  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ ทบทวนเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๑ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า สืบเน่ืองจากมีบางสาขาวิชาได้ขอความคิดเห็นมายัง          
ฝ่ายวิชาการ  เรื่ องของการรับนักศึกษาตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้ าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา(Thai University Central Admission System : TCAS) รอบ ๑  นอกจาก 
Portfolio แล้ว  สาขาจะสามารถสอบสัมภาษณ์นักศึกษาได้หรือไม่ จึงขอปรึกษาหารือโดยขอให้
พิจารณาจากประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกัน  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นที่ประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน โดยสาขาวิชาสามารถสอบสัมภาษณ์ได้               
แต่ให้พิจารณาสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
 ๑. มหาวิทยาลัยไม่ได้ระบุเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ไว้ในประกาศ ระบบการคัดเลือก
กลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ Portfolio  
 ๒. ให้พิจารณาถึงต้นทุนการเดินทางของนักศึกษา 
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 ๓. ควรใช้แบบฟอร์มในการสอบสัมภาษณ์ของ สทศ. โดยใช้แบบฟอร์มแบบที่ ๑ และ
แบบที่ ๗ พร้อมทั้งบันทึกรายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ พร้อมทั้งลายเซ็นอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์  โดยให้
บันทึกผลการสอบสัมภาษณ์เป็น “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” 
 ๔. ตามที่ให้สาขาวิชาและคณะกล่ันกรองหลักฐาน หรือ Portfolio และส่งรายช่ือให้ 
กองบริการการศึกษาภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ น้ัน หากสาขาวิชาใดมีการสอบสัมภาษณ์           
ให้เลื่อนกําหนดการส่งรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทั้งหมดภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เพ่ือที่
กองบริการการศึกษาจะได้จัดส่งข้อมูลไปยัง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต่อไป 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๑ 
โดยสาขาวิชาสามารถสอบสัมภาษณ์ได้แต่ให้พิจารณาสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
 
 ๕.๒ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏลําปาง 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามที่กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อคิดเห็น         
และเป็นกังวลในเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังน้ันจึงขอปรึกษาหารือ
เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นที่ประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน โดยให้มหาวิทยาลัยจัดอบรมอาจารย์
ประจําหลักสูตรทุกสาขาวิชา และเรียนเชิญกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อเสนอแนะ        
ในการพัฒนาหลักสูตร และเห็นควรให้จัดอบรมในภาพรวมไม่ควรแยกจัดทีละคณะ เพราะว่าปัญหา    
ส่วนใหญ่จะเหมือนกัน และเพ่ือให้สาขาวิชาอ่ืนๆ จะได้รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ                   
ที่หลากหลายจากกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละคณะร่วมกัน  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยเชิญกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาหลักสูตร 
 
วาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑  โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน 
  ประธาน  นําเสนอว่า ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จะจัด
โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน วันศุกร์ที่ ๑๘  
มกราคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ๑๓๑๕ ช้ัน ๑ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง ซึ่งได้เชิญ ดร.อลงกต  ยะไวทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์              
เป็นวิทยากร จึงขอแจ้งเพ่ือทราบเบ้ืองต้น และขอความร่วมมือท่านแจ้งสาขาวิชาในสังกัดคณะท่าน           
ที่สนใจหรือมีแนวโน้มจะพัฒนาหลักสูตร WIL สามารถแจ้งรายช่ือเพ่ือเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา
ฯ ได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งอาจารย์ญาดามณี  ตาเมืองมูล ผู้อํานวยการ
ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จะทําหนังสือแจ้งให้ทุกคณะรับทราบอีกคร้ังหน่ึง 
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  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๖.๒  การปรับปรุงรหัสวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นําเสนอว่า          
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะมีการปรับปรุงรหัสวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของคณะ จึงขอสอบถาม           
แต่ละคณะว่ามีนักศึกษาในสังกัดคณะเลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ขอความอนุเคราะห์กลับไปตรวจสอบและแจ้งข้อมูลกลับมายังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือที่จะ
ได้ดําเนินการต่อไป 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๖.๓  นโยบายชะลอการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ผศ.สมศักด์ิ  ศรีสวการย์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  นําเสนอว่า นโยบายชะลอ
การรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หากสาขาวิชามีจํานวนนักศึกษารายงานตัวภายในวันที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ตํ่ากว่า ๑๐ คน น้ัน ยังใช้นโยบายเดิมหรือไม่ 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  ฝ่ายวิชาการจะเสนอเร่ืองเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏลําปาง เพ่ือขอความคิดเห็นของที่ประชุม ต่อไป  
 
 ๖.๔  กําหนดการรับนักศึกษา 
  น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  นําเสนอว่า ระบบ
การคัดเลือกนักศึกษาเดิมที่มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์กําหนดการรับสมัครไปน้ัน คือ รอบ ๑ 
Portfolio   รอบ ๒ โควตา  และรอบ ๓ รับตรงอิสระ  ซึ่งรอบ ๑ Portfolio ได้ดําเนินการไปแล้วน้ัน 
และมหาวิทยาลัยขอออกจากระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai 
University Central Admission System : TCAS) ต้ังแต่รอบที่ ๒ เป็นต้นไป  จึงขอปรึกษาหารือว่า
ควรใช้กําหนดการรับสมัครตามเดิมหรือไม่ 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นที่ประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน ดังน้ี 
 ๑. ใช้กําหนดการเดิมคือ รอบโควตา และ รอบรับตรงอิสระ ทั้งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัย
ได้ประชุมช้ีแจงอาจารย์แนะแนวจังหวัดลําปางและจังหวัดลําพูนเพ่ือประชาสัมพันธ์กําหนดการรับ
สมัครไปแล้วน้ัน 
 ๒. ขอให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบระยะเวลาการรับสมัครรอบ ๒ โควตา สามารถ
เปิดระบบรับนักศึกษาให้เร็วขึ้นกว่าเดิมได้หรือไม่  



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ    คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๒    วันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒    หน้า  ๕ 

 

 ๓ .  มอบหมายให้กองบริการการศึกษาแก้ไขกําหนดการรับสมัคร พร้อมทั้ งส่ง           
(ร่าง)ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือให้คณะกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และรายละเอียดการสอบ ต่อไป 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ กําหนดการรับนักศึกษาโดยใช้กําหนดการเดิมคือ รอบโควตา 
และ รอบรับตรงอิสระ  
 
 ๖.๔  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
        ประธานฯ นําเสนอว่า เพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
ดําเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๙.๓๐ น. 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐   น. 
 
 
 
 
 
             (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 


